



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
 VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NĂM 2022,
 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (Vinafor);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2022, định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023.

Phần I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NĂM 2022

BKS gồm 03 thành viên được phân công những nội dung công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình nên từng thành viên đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của mình và của BKS theo Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS và các thành viên BKS đã không bị giới hạn nào trong thực thi quyền hạn của mình.

Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát, chi phí cho hoạt động của BKS được thanh toán theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của BKS phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến của BKS đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc bằng văn bản và ý kiến tại các cuộc họp.

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản trị và điều hành :

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc Tổng công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

BKS đánh giá các quy chế, quy định đã ban hành theo thẩm quyền của Tổng công ty phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Tổng công ty.

Trong năm 2022, BKS không nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành gửi về Ban kiểm soát.

II. Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần

BKS ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trước đó, ngoài các công việc bắt buộc theo quy định, đã chủ động xây dựng các quy chế, quy định nội bộ để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện rà soát các quy chế, quy định hiện có để điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới theo thẩm quyền phù hợp với các thay đổi của pháp luật hiện hành và bối cảnh hoạt động của Tổng công ty.

BKS đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban điều hành trong công tác này để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện phù hợp với thẩm quyền và đúng quy định. BKS đánh giá các quy chế, quy định đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Tổng công ty.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

1. Các căn cứ

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất (Báo cáo tài chính) do Tổng giám đốc Tổng công ty lập đã theo các biểu mẫu của Bộ Tài chính ban hành tại:

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 v/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014;

Thông tư hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Tổng công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phần III

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị sớm hoàn thành chiến lược phát triển chung của Tổng công ty, trong đó chiến lược lâm nghiệp là hoạt động cốt lõi, làm cơ sở quy hoạch, đầu tư và phát triển sản xuất lâm nghiệp trung hạn và hàng năm.

1. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp:

Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống cơ sở sản xuất giống cây chất lượng cao để chủ động về thị trường tiêu thụ cây con, cũng như đảm bảo chất lượng và khả năng sinh trưởng của cây trồng;

Duy trì việc kiểm soát chặt chẽ định mức đầu tư trồng rừng và công tác quản lý khai thác, tiêu thụ gỗ từ rừng; khuyến khích áp dụng công nghệ, máy móc thay thế hình thức thủ công để tăng năng suất và hiệu quả; kiểm soát bảo vệ rừng và đất rừng được giao, đặc biệt tại các địa bàn, khu vực có tranh chấp và lấn chiếm đất đai;

Đẩy nhanh việc hoàn tất việc đo đạc, cắm mốc và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được các Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận; Tiếp tục công tác thu hồi đất đai đang bị lấn chiếm.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản:

Khẩn trương triển khai các dự án đã được HĐQT thông qua để triển khai trong năm 2023, như đề án công nghệ thông tin tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty, dự án Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây tại Hòa Bình,.... Nghiên cứu phương án đầu tư vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm gỗ có hiệu quả tại các đơn vị thành viên.

3. Đối với lĩnh vực thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc tìm kiếm phương án, lựa chọn thời điểm thoái vốn thích hợp để việc thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty hoạt động thua lỗ kéo dài, kém hiệu quả đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt khi Đề án cơ cấu lại của Tổng công ty được phê duyệt.

Hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc chủ động sáng tạo và phù hợp trong bối cảnh thực tế trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

Nguyễn Mạnh Hùng